



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ มีประกาศรับสมัครคัดเลือก  
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดการ  
รับสมัครในวันจันทร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และ  
สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ <http://www2.chiangmaiaea5.go.th/th/public/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุระศักดิ์ เพ็ญสุระ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	วิชาเอก	เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	ภาษาอังกฤษ	๐๕๑	นางสาวพิมลภัทร์ ปัสสา	

